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Sent: 10.júní2010 17:44 
To: Eiríkur Áki Eggertsson 
Cc: asa
Subject: GreiðsluaðlÖgun

Sæll Eiríkur

Því miður getur fulltrui réttarfarsnej&idar ekki mætt á fund þingnefiidar á morgun. Kemur þá bæði til 
að formaður nefndarinnar og undirritaður, sem helst hafa haft með greiðsluaðlögunarmál að gera, 
erum uppteknir á þessum tíma. Einnig er þessi fyrirvari með öllu ófullnægjandi til að fara yfír 
viðamikil frumvörp í því horfí sem þau liggja fyrir.

Af gefnu tilefhi skal tekið fram að réttarfarsnefnd hafði komið á framfæri fjölda skriflegra 
athugasemda við fmmvarp til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga (þskj. 560) auk munnlegra 
ábendinga við frumvarp til laga um umboðsmann skuldara (þskj. nr. 562).

Eftir að réttarfarsnefnd kom þessum athugasemdum á framfæri hafa verið tekin saman drög að nýju 
frumvarpi til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga og verður ekki betur séð en þar hafí verið gerðar 
frekari breytingar, en um þær hefur nefíidin ekki fjaliað. Einnig er álitamál hvort það sé í verkahring 
nefndarinnar að fjalla um sum atriði, svo sem hvort tillögur, eins og þær Hggja nú fyrir, samrýmast 
stjómarskrá. Ekki þarf að árétta mikilvægi þess að því sé gefinn rækilegur gaumur.

Eg vænti þess að þú komir þessu á framfæri við þingnefhdina.

Virðingarfyllst 
Benedikt Bogason
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